

● “ศักดิ์สยาม” ชงควักเงินกองทุนคมนาคมซื้อวัคซีน

ฉีดแท็กซี-มอไซค์รับจ้าง

“ศักดิ์สยาม” เสนอรัฐบาลนำเงินกองทุนฯ “กปถ.-ทอท.-มอเตอร์เวย์-ทย.” มาซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ให้บริการขับขีรถสาธารณะ “แท็กซี-รถเมล์-มอไซค์” ฟังด้วยผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าในภาคคมนาคมขนส่งทั้งระบบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงได้มีการกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท จึงได้มีนโยบายสั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมไปสำรวจและรวบรวมจำนวนผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทว่าที่ขึ้นทะเบียนในระบบมีจำนวนเท่าไรรวมทั้งให้มีการรวบรวมจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจเป็นเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรหาวัคซีนมาฉีดให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ภายหลังจากที่มีการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากสำรวจจำนวนบุคลากรด่านหน้าและผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ

ทุกประเภทแล้ว หากมีขั้นตอนหรือระเบียบที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีกองทุนและมีงบประมาณในกองทุนแต่ละหน่วยงาน เช่น กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.), กองทุนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กรมทางหลวง), กองทุนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท., กองทุนกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เป็นต้น ไปดำเนินการพิจารณาว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณจากกองทุนมาจัดหาวัคซีน และหากติดขัดกฎระเบียบก็ให้หน่วยงานนั้นๆทำเรื่องมาเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อขอยกเว้นเป็นกรณีได้

สำหรับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้าและสัมผัสกับประชาชนผู้ให้บริการโดยตรง เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ท่าเรือโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ ด้านเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น รวมถึงบุคลากรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานเก็บค่าผ่านทาง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนสายการบิน พนักงานอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนประจำท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟและท่าเรือ เป็นต้น “ได้มอบให้นายชัชชาติ พรหมศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการรวบรวมและพิจารณาผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งในส่วนของผู้บริการภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรการฉีดวัคซีนให้ผู้ให้บริการทุกคนเป็นลำดับถัดไป หลังจากฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรอื่นที่สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนโดยกระทรวงจะเร่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป”.